
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 1/2561 
วันที ่20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ   หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา  

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธาน 
2. ผศ.ยงยุธ สุจิโต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3. นายสุชีพ เพชรวงษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
5. นางสาวฐิติมณต์ ปานแก้ว  แทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา 
6. นายสุรศักดิ์ ชูก าเนิด  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
7. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
8. นายหฤทัย แก้วพลงาม  แทน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
9. น.ส.ณัติยาภรณ์ มุ่งมี  แทน สถิติจังหวัดสงขลา 
10.  นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
11. นางรงรอง ทองเที่ยง  แทน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
12. นายกิตติชัย เพ็ชรศรีเงิน  แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
13. น.ส.ฉัตรนภา ประกอบกิจ  แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดภารกิจ 
2. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ปลัดจังหวัดสงขลา 
4. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายอนุชา เทวะกร เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น          
ซึ่งให้หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้เป็นไปตาม      
ข้อสั่งการดังกล่าว ส านักงานจังหวัดจึงต้องจัดประชุมในวาระเร่งด่วนในวันนี้ 

มติที่ประชุม  ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 
ล้านบาท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุม จ านวน 5 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560  พร้อมทั้งได้ก าหนด        
ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ค าแนะน าประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแต่ละประเภท ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 
2560 ซึ่งส านักงานจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่านแล้ว 

มติที่ประชุม  ทราบ 

   3.2 ผลการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  
2560 และการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน  
2560 สรุปได้ดังนี้ 
- หน่วยงานเสนอโครงการ    จ านวน 12 โครงการ 
- อนุมัติโครงการ     จ านวน 7 โครงการ 
- ไม่อนุมัติโครงการ   จ านวน 2 โครงการ 
- ไม่พิจารณาโครงการ (นอกเหนืออ านาจ) จ านวน 1 โครงการ 
- มติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น แต่ให้แก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการบริหารฯ 
ซ่ึงหน่วยงานแก้ไขเอกสารตามมติดังกล่าว จ านวน 2 โครงการ 
- สรุปคณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติโครงการ จ านวน 9 โครงการ รายละเอียดตามเอกสาร 1 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 
674,800 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
2. โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT งบประมาณ 241,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE ขนาด 5 ช่อง งบประมาณ 
3,210 บาท ของเทศบาลต าบลคูเต่า 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4. โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี งบประมาณ 2,447,400 บาท ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ผู้แทน อบจ.แจ้งว่าจะสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ชั้น 2       
ของศูนย์ OTOP ที่ใกล้กับหอนาฬิกาจะเปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ ส าหรับผู้สนใจ จ านวน     
30 เครื่อง รวมทั้งสามารถเปิดให้บริการด้านฝึกอบรมด้วย และมีเครื่องคอมพิวเตอร์อีก           
4 เครื่อง ส าหรับใช้ในงานกราฟฟิกดีไซน์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ OTOP ใช้ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ package หรืองานอ่ืนๆ  ซึ่งคณะท างานกลั่นกรองฯ ได้มีการอภิปรายกัน
อย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop มีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ส าหรับงานประมวลผล ที่ DE ประกาศ อบจ.ควรจะปรับซื้อตามเกณฑ์ ที่ DE ประกาศ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานออกแบบและสื่อผสม มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Laptop แต่ราคาแตกต่างกันมาก อบจ.ควรแสดงรายละเอียดให้เห็นชัดเจนว่า 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น มีโปรแกรมส าหรับการออกแบบร่วมด้วย เป็นต้น คณะท างาน
กลั่นกรองฯ มีข้อเสนอแนะว่า หากอบจ.จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานด้านกราฟฟิค 
ควรให้ความส าคัญกับการ์ดจอ, RAM และ hard disk ซึ่งต้องทบทวนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ all in one มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ ซึ่งผู้แทน อบจ.สข รับข้อเสนอแนะของ
คณะท างานกลั่นกรองฯ ไปทบทวนอีกครั้ง และจะน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  น าเข้าที่ประชุมครั้งถัดไป 

5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยต าบลพะตง งบประมาณ 
499,900 บาท ของเทศบาลต าบลพะตง 

ฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ผู้แทนทต. พะวงแจ้งว่าจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ส าหรับงานด้านความมั่นคงที่สามารถจับได้ทั้งใบหน้าและทะเบียนรถ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ   
ขนยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยจะติดตั้งที่ด่านความมั่นคง และมีเจ้าหน้าที่ อส. อ.หาดใหญ่ดูแล    
ซึ่งคณะท างานกลั่นกรองฯ ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสาร ดังนี้ 

 1. ให้ระบุพิกัดการติดตั้งกล้อง ตามแบบฟอร์มที่ DE ก าหนด 
 2. คกก.มท. 01 ให้ระบุข้อที่อ้างอิงให้ตรงกับเกณฑ์ปี 2560 และระบุราคาอ้างอิง 
  3. เพ่ิมคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่พิมพ์ตกหล่นไป พร้อมทั้งระบุชนิดของ Hard disk 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะท างานกลั่นกรองฯ ส่งให้ฝ่าย
เลขานุการภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงหน่วยงานไม่ได้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขให้ฝ่าย
เลขานุการ 

มติที่ประชุม  น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

 






